

# Rộn vang tổng hội tòng quân



Các ban, ngành, đoàn thể động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Đến hẹn lại lên, cùng với khí thế thi đua lao động sản xuất để khởi đầu một năm mới thắng lợi, cùng với tuổi trẻ cả nước, những trái tim mang trong mình ngọn lửa hồng nhiệt huyết của lớp lớp thanh niên Thái Bình lại hướng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc trong ngày hội tòng quân. Trong suy nghĩ của mỗi tân binh đang khoác trên mình bộ quân phục người lính Cụ Hồ hôm nay lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là hành động về vang cùng chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần. Hôm nay (20/2), 2.650 thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ 286 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đang bừng bừng khí thế, náo nức chia tay người thân, bạn bè trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.



Người thân động viên tân binh lên đường nhập ngũ.



Thanh niên Thái Bình phấn khởi nhận quân trang để chuẩn bị lên đường nhập ngũ.



Thanh niên huyện Vũ Thư trong ngày hội giao quân năm 2018.

## NĂM 2019, THÁI BÌNH ĐƯỢC CẤP TRÊN GIAO TUYỂN CHỌN 2.650 TÂN BINH CHO 20 ĐẦU MỐI ĐƠN VỊ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, QUÂN KHU 3. TRONG CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN NHẬP NGŨ CÓ:

- 3.593 thanh niên được sức khỏe, đạt 135,6% so với chỉ tiêu quân;
- 2.882 thanh niên đã nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đạt 108% so với chỉ tiêu giao quân;
- Gần 600 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ;
- 149 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học;
- 125 thanh niên là con cán bộ, đảng viên; gần 100 thanh niên đồng bào Công giáo;
- 1.208 thanh niên nhập ngũ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
- Các địa phương có tỷ lệ thanh niên lên khám tuyển cao là: Thái Thụy, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình.

TẮT ĐẠT

### Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh



Sau khi có chỉ tiêu tuyển quân năm 2019 của Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyển quân trong toàn tỉnh; đồng thời, tham mưu giúp Hội đồng NVQS tỉnh ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và quyết định phân bổ chỉ tiêu đến các huyện, thành phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương, kịp thời kiến toàn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân. Hội đồng NVQS tỉnh còn tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các thành viên và các cơ quan chuyên môn trong từng khâu, từng bước của công tác tuyển quân. Có thể khẳng định đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân của tỉnh đã cơ bản hoàn thành. 2.650 tân binh của tỉnh đã sẵn sàng lên đường về đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

### Đổng chí Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Chất lượng tuyển chọn thanh niên nhập ngũ của huyện năm 2019 cao hơn năm trước, trong đó có 133 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tham gia khám tuyển. Tỷ lệ thanh niên khám tuyển đạt gần 87%. Năm nay, huyện Quỳnh Phụ đã tuyển chọn được 365 thanh niên. Để các gia đình yên tâm động viên con em mình lên đường nhập ngũ, trước ngày giao quân năm nay, 100% các xã, thị trấn trong huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, tặng quà cho tân binh. Ngoài ra, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng tặng quà và tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng cho mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ. Phát huy truyền thống quê hương "Tiếng trống Sơn Đổng, tiếng công Vạn Thắng", Quỳnh Phụ quyết tâm thực hiện tốt lễ giao nhận quân, bảo đảm chất lượng tân binh nhập ngũ.

### Thượng tá Trần Trọng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy



Trong quá trình tuyển quân, Hội đồng NVQS huyện Thái Thụy đã tích cực, chủ động đưa ra nhiều giải pháp để hoàn thành các nội dung được giao. Các tân binh lên đường nhập ngũ lần này đều bảo đảm sức khỏe tốt và độ tuổi từ 18 đến 25 là chủ yếu. Trong đợt nhập ngũ lần này, địa phương có 171/380 tân binh viết đơn tình nguyện. Nhiều xã năm trước khó khăn về quân thì năm nay đã cơ sở bứt phá, hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng thanh niên nhập ngũ. Để bảo đảm cho lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, trang trọng, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị. Từ giao lệnh gọi nhập ngũ, cấp quân trang cho tân binh đến trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi diễn ra lễ giao nhận quân đều thực hiện đúng theo kế hoạch, thời gian. Thái Thụy đã sẵn sàng cho ngày hội tòng quân năm 2019.

### Đổng chí Vũ Hữu Hỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà



Năm 2019, Hồng Minh được huyện giao tuyển chọn 14 công dân tham gia nghĩa vụ trong Quân đội và Công an nhân dân. Hội đồng NVQS xã căn cứ vào thực tế ở từng thôn để giao chỉ tiêu; đồng thời phân công thành viên trong hội đồng, trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn cùng chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển quân ở địa bàn phụ trách, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân là một trong những tiêu chí chính để bình xét, đánh giá cán bộ cuối năm. Cùng với đó, địa phương luôn chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, gia đình, dòng họ trong tham gia quản lý, theo dõi, bình xét thanh niên nhập ngũ và thực hiện tuyển quân "tròn khâu" theo đúng Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

### Tân binh Nguyễn Văn Chiến, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng



Tôi rất vui mừng và tự hào được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Bản thân tôi xác định sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện thật tốt cũng như khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Đông Hưng anh hùng.

THIỆN AN

## PHỤ NỮ THÁI BÌNH

# Một năm nhiều dấu ấn

Năm 2018, công tác hội và phong trào phụ nữ Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, dựa trên nhu cầu của hội viên, phụ nữ để chỉ đạo mọi mặt công tác hội. Thường xuyên giám sát, kiểm tra kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp hội đăng ký các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng phong trào thi đua và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội LHPN các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ trương tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt hội, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm,



Cơ sở may túi xuất khẩu của chị Trần Thị Doan (xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) mỗi năm thu nhập trên 1,2 tỷ đồng.

đối thoại, mở chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, phối hợp với các báo trung ương và địa phương đăng tải gần 2.000 tin, bài, biên soạn, phát hành 3.000 cuốn bản tin sinh hoạt hội và 19.500 tờ gấp với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn đã phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gần 900 điển hình, mô hình tiêu biểu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chung sức xây

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 5 tập thể, 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen, 12 tập thể, 73 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen, góp

phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều phần việc học và làm theo gương Bác.

Để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, 100% cơ sở hội đã tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông... thu hút gần 440.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhân dịp tết Nguyên đán, các cấp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao 5.634 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách. Vận động, quyên góp gần 1 tỷ đồng xây dựng 25 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Duy trì hiệu quả các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vàng, vật tư phân bón, tặng thẻ bảo hiểm y tế... trị giá hàng tỷ đồng. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho 2.000 lao động nữ... Cũng trong năm 2018, các cấp hội quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng, đến nay số dư nợ là 1.795 tỷ đồng cho

52.532 thành viên vay. Vận động thành viên vay vốn gửi tiết kiệm với tổng số tiền 41,6 tỷ đồng để cho nhau vay phát triển kinh tế. Do vậy, năm 2018 các cấp hội đã giúp 650 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh đã nhận trên 1.200 tin nhắn ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hướng về biên giới, hải đảo. Đóng góp 89 triệu đồng tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng công trình dân sinh và tặng quà cho phụ nữ xã Tùng Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai...

Đặc biệt, năm qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của các cấp hội phụ nữ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội LHPN các huyện, thành phố cũng chủ trì giám sát 10 vấn đề phụ nữ và nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến chế độ chính sách, y tế, giáo dục, nước sạch... Tổ chức 8 hội nghị đóng góp hàng chục ý kiến phản biện

vào các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đấu ấn đậm nét của Hội LHPN tỉnh năm qua là phát động đợt thi đua đặc biệt "Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường" nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều mô hình hiệu quả. Trong đó, hiệu quả nhất là mô hình: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, cảnh đồng sạch, chợ sạch nông thôn, đường hoa phụ nữ, đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ hợp tác vệ sinh môi trường... Các cấp hội còn tuyên

truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ đầu nôi, sử dụng nước máy đạt tỷ lệ 97%. Đây cũng là năm, các cấp hội kết nạp mới được nhiều hội viên với gần 1.700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 347.000 người, đạt tỷ lệ 82,4%.

Những dấu ấn trong công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh năm qua đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, tặng bằng khen. Đây là động lực để các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2019.

THU HIỀN



Đường hoa phụ nữ từ đẹp bức tranh quê.